

# BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI CHỦ NGHĨA CƠ HỘI TRONG ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Đỗ Thị Minh Nguyệt  
Trường Sĩ quan Lục quân 1

**Tóm tắt:** Chủ nghĩa cơ hội là không vì cái chung, hy sinh cái cơ bản để đoạt lợi ích trước mắt, sẵn sàng thoả hiệp chính trị vì lợi ích cá nhân. Đấu tranh mạnh mẽ nhằm chống lại những kẻ cơ hội chủ nghĩa là vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi phải thực hiện các giải pháp: Tạo dựng khối đại đoàn kết vững chắc để dựng xây đất nước; Chủ động phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa, đồng thời đòi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp nhằm bảo vệ Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

**Từ khoá:** Chủ nghĩa cơ hội, xây dựng Đảng

## MEASURES TO COMBAT OPPORTUNISM IN CURRENT PARTY MEMBERS

Do Thi Minh Nguyet  
Officer School 1

**Abstract:** Opportunism is not for the common good, sacrificing the fundamental to seize immediate benefits, willing to make political compromises for personal gain. A strong fight against opportunists is an urgent issue in the current period, requiring the implementation of solutions: Building a solid bloc of great unity to build the country; Proactively preventing and fighting early and far away, while requiring the efforts of the whole Party, the whole army and the whole people, thereby creating a combined strength to protect the Party, contributing to building our Party more and more clean and strong.

**Keywords:** Opportunism, Party building

Nhận bài: 07/02/2025

Phản biện: 21/02/2025

Duyệt đăng: 24/02/2025

### I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Tuy vậy, trong thực tiễn cách mạng, những mầm mống chủ nghĩa cơ hội trong Đảng luôn là điều nhức nhối cần được nhận diện từ sớm, từ xa. Chủ nghĩa cơ hội được hiểu là không vì cái chung, hy sinh cái cơ bản để đoạt lợi ích trước mắt, sẵn sàng thoả hiệp chính trị vì lợi ích cá nhân. Đấu tranh mạnh mẽ nhằm chống lại những kẻ cơ hội chủ nghĩa - là vấn đề cấp bách hiện nay, qua đó tạo sức mạnh để bảo vệ Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

### II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

#### 2. Biện pháp đấu tranh chống lại chủ nghĩa cơ hội trong đảng viên hiện nay

##### 2.1. Tạo dựng khối đại đoàn kết vững chắc để dựng xây đất nước

Trong hơn 90 năm qua, nhất là trong gần 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng ta luôn chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, chủ động đấu tranh với những biểu hiện cơ hội chủ nghĩa một cách kiên quyết, nhất quán và xuyên suốt. Trong đó, Đảng luôn cảnh giác, nhận diện từ sớm, từ xa các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đặc biệt là ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; qua đó xây

dựng khối đoàn kết trong Đảng vững mạnh và tạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc một cách vững chắc để dựng xây đất nước.

Điểm nổi bật là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng thực hiện thành công công cuộc đổi mới từ năm 1986; đồng thời vượt qua những hoài nghi, dao động vào những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ XX khi hệ thống chủ nghĩa xã hội của Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Bằng chứng thuyết phục là qua gần 40 năm đổi mới, đời sống của nhân dân ta ngày càng được nâng cao về vật chất và tinh thần. Quy mô GDP của nước ta năm 2023 đạt 430 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 4.284 USD. Tiềm lực, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Với thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân cho đến hôm nay đã khẳng định, đây là bằng chứng sống động phản bác toàn bộ những luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng bối cảnh những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ trước để chống phá Đảng, Nhà nước ta; đồng thời đập tan những hoài nghi, dao động của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã bị kẻ xấu lợi dụng để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Đáng chú ý, song song với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân; Đảng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để loại bỏ những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền... Nổi bật là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, đồng bộ, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện Trung ương quản lý vì có vi phạm, thoái hóa, biến chất, vi phạm những điều đảng viên không được làm...

Như vậy có thể thấy, Đảng luôn kiên quyết, thường xuyên làm trong sạch tổ chức Đảng, bộ máy hệ thống chính trị các cấp từ Trung ương đến địa phương bằng cách loại bỏ những những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội tằm và những cá nhân cơ hội chủ nghĩa, từ đó bảo vệ Đảng, mà trước hết là bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, giữ gìn sự trong sạch của tổ chức Đảng; luôn cảnh giác và tỉnh táo không để cho những phần tử cơ hội về chính trị, phản động chui vào hàng ngũ Đảng.

## 2.2. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị đã, đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng, qua đó góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nhiệm vụ quan trọng trước tiên là các cấp ủy và tổ chức Đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Với nhiệm vụ này, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay. Người đứng đầu cấp ủy, cấp ủy và tổ chức Đảng phải đóng vai trò là hạt nhân chính trị, là "người đi trước mở đường" đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả, thực chất. Đây chính là cơ sở quan trọng

để ngày càng củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn 90 năm qua của Đảng ta đã chỉ ra rằng, đoàn kết, thống nhất trong Đảng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định để đất nước ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước. Trong thời kỳ hiện nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, coi đây vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách. Làm tốt việc này, tổ chức Đảng các cấp sẽ tạo nên sức mạnh vô địch để vừa hoàn thành tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, là "thành trì vững chắc" chống lại "lợi ích nhóm".

Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức cũng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Theo đó, cần thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Đặc biệt, cần gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, với việc thực hiện Nghị quyết số 847NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đây là những văn bản quan trọng của Đảng và Quân đội, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị quân đội thực hiện nghiêm túc, bài bản sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước khó khăn, thách thức và luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là một trong những cơ sở quan trọng nhất nhằm ngăn chặn, quét sạch mầm mống chủ nghĩa cá nhân ngay từ cơ sở, từ trong từng tổ chức Đảng và bản thân cán bộ, đảng viên.

Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm "trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo". Đặc biệt, cần

quán triệt, thực hiện chỉ đạo sâu sát về công tác cán bộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 (diễn ra ngày 3-7-2023), là: "... Chúng ta phải chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần "7 dám": "Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung". Cụ thể: "Dám nghĩ" là phải thể hiện tâm, tầm, trí; "Dám nói" là thể hiện dũng khí; "Dám làm" là thể hiện tinh thần dẫn thân, là thước đo bản lĩnh, năng lực trước công việc được giao; "Dám chịu trách nhiệm" là bản lĩnh chính trị, thể hiện năng lực dám tiếp nhận phê bình, đóng góp để hoàn thiện bản thân hơn; "Dám đổi mới, sáng tạo" là nền tảng tri thức khoa học với bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; "Dám đương đầu với khó khăn, thử thách" là không lùi bước khi gặp khó khăn, thử thách; "Dám hành động vì lợi ích chung" là làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích chung, lợi ích của cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương cần làm tốt công tác cán bộ, chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động cá nhân, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...

Trong lựa chọn cán bộ, dù trong bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào cũng phải là người "không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi".

Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên trau dồi nhận thức lý luận chính trị, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, trong đó phải kiên quyết chống lại chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời, mỗi cá nhân cần có trách nhiệm nâng cao công tác phê bình, tự phê bình, nhận diện đúng chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong cơ quan, đơn vị mình, có biện pháp ngăn chặn từ sớm, từ xa, tự tạo sức đề kháng, đấu tranh không khoan nhượng từ trong mỗi cán bộ, đảng viên.

### III. KẾT LUẬN

Chủ nghĩa cơ hội dù biểu hiện dưới hình thức nào đều nguy hiểm. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh đều không cho chủ nghĩa cơ hội có sự phát sinh, phát triển. Cần kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cơ hội, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân".

### TÀI LIỆU THAM KHẢO

- (1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, T12, H. 2011, tr. 55.
- (2) Nghị quyết số 04-NQ/TW (ngày 30-10-2016) của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
- (3) Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025.
- (4) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bài phát biểu: "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" tại cuộc họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng.
- (5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, T11, H. 2011, tr.609.